

สำเนา  
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
 ครั้งที่ 1/2559  
 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคำ บรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.	คำ บรรดาศักดิ์	
2	นายนิติชา กล้าหาญ	รองประธานสภา อบต.	นิติชา กล้าหาญ	
3	นางสุกัญญา บัวสำราญ	เลขานุการสภา อบต.	สุกัญญา บัวสำราญ	
4	นายอาคม บรรดาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	อาคม บรรดาศักดิ์	
5	นายเกียรติชัย ช่างปลูก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	เกียรติชัย ช่างปลูก	
6	นายชาญชัย โต๊ะไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ชาญชัย โต๊ะไธสง	
7	นายทองคุณ ไปไหน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	ทองคุณ ไปไหน	
8	นายหวั่น กุลวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	หวั่น กุลวงศ์	
9	นายราชันย์ จันทร์วัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ราชันย์ จันทร์วัน	
10	นายชาญชัย พันอินจ่อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ชาญชัย พันอินจ่อง	
11	นางปราณี สมนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	ปราณี สมนอก	
12	นายอ่อน บุญสวย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	อ่อน บุญสวย	
13	นายพิสิทธิ์ โหมदनอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	พิสิทธิ์ โหมदनอก	
14	นายณัฐวุฒิ การขัง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	ณัฐวุฒิ การขัง	
15	นางนริสรา บุษย์ศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	นริสรา บุษย์ศรี	
16	นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	ลูกชิ้น พิมพ์อุบล	
17	นายพงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10	พงศ์สิทธิ์ อ้วนนอก	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายหมาก สมนอก	นายก อบต.โพนทอง	หมาก สมนอก	
2	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.โพนทอง	วรากร เขียนนอก	
3	นางสาลินี บุคดาวงค์	รองนายก อบต.โพนทอง	สาลินี บุคดาวงค์	
4	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.โพนทอง	กิตติ กิ่งแก้ว	
5	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลิขิต ประยูรสิงห์	
6	นายสุทิน พลเมืองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี	
7	นายติมเพลง สิ้นนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	ติมเพลง สิ้นนอก	
8	นายสายยู ประจง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	สายยู ประจง	
9	นายอลงกต ชวนนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	อลงกต ชวนนอก	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
10	นายดุสิต ขาวดี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	ดุสิต ขาวดี	
11	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์	
12	นางพิมพ์ผดุง พิษมา	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	พิมพ์ผดุง พิษมา	
13	นางสาวกรรณิกา วงศ์ราชา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	กรรณิกา วงศ์ราชา	
14	น.ส.พินิจพัชร์ แก้วกัลพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พินิจพัชร์ แก้วกัลพัฒน์	
15	นางสาวนงศ์ฤทธิ ดีสวน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	นงศ์ฤทธิ ดีสวน	

**เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขาธิการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

**ระเบียบวาระที่ 1**

ประธานสภาฯ

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

เลขาธิการสภาฯ

1.1 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระสำคัญดังนี้ ขอมอบหมายเลขาธิการสภาฯ แจ้ง

1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี
2. การจัดทำเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของปี งบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกี่วข้องภายในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำคำรับรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีเหตุจำเป็นอย่างแท้จริง และให้คำนึงถึงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย
4. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม แต่ละปีงบประมาณ ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

5. กำหนดว่าแผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

6. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้ว

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

๑.๒ การเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ได้จัดลำดับการเข้าถวายบังคมพระบรมศพของจังหวัดนครราชสีมาไว้ จำนวน ๖ วัน ๆ ละ ๖๐๐ คน ตามลำดับ ดังนี้

๑. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔. วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบการแต่งกาย เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง สุภาพบุรุษ เสื้อสุภาพมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ (งดกางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ภาพสตรี ชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรง - ผ้าถุงยาวคลุมเข่าเป็นต้นไป (งดกระโปรงยีนส์ - กางเกง) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ชาวเขา แต่งกายชุดสำหรับชาวเขา ลูกเสือ แต่งกายชุดสำหรับลูกเสือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายชุดที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ

เลขานุการสภาฯ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การอำนวยความสะดวกประชาชนมากราบถวายบังคมพระบรมศพ เนื่องจากขณะนี้ยังมีชาวสับสนในหมู่ประชาชนบางกลุ่ม ว่าประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ต้องมาลงชื่อกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น จึงจะได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งชาวดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อโครงการและกระทรวงมหาดไทยอย่างมาก

กระทรวงมหาดไทยของเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกประชาชนในการมากราบถวายบังคมเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ขอให้จังหวัดย้ำกับนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ลงไปดูแลการลงทะเบียนรายชื่อประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้เป็นไปตามหลักการที่ได้แจ้งไปทางหนังสือแล้วให้ถูกต้อง และขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้องด้วย ว่าโครงการนี้เป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนที่อาจมีปัญหา ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเอง สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางมาคนเดียวได้ ไม่มีการจำกัดหรือหวงห้ามใด ๆ ทั้งสิ้น 2. ขอให้เน้นย้ำกับผู้รับผิดชอบต้องใช้รถยนต์โดยสาร

/ที่ถูกต้องตามกฎหมาย.....

ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีการทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารด้วย รวมทั้งสภาพรถและพนักงานขับรถ ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการโดยสารทางไกลด้วย

3. เจ้าหน้าที่ประจำรถต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รู้จักการประสานงานติดต่อและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างเดินทางได้ดีพอสมควรด้วย 4. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าให้บุคคลใด ๆ มาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากพบการกระทำผิด จะถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาโดยเด็ดขาดทุกกรณี

1.3 เรื่องมาตรการโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียว ปี 2559/2560 (จำนำข้าว) ในราคา 11,000 บาท/ตันข้าวเปลือก ก่อนนำเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรับทราบโครงการจำนำยุงฉาง เพื่อพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ ครั้งนี้ มีอายุ 6 เดือน เริ่มดำเนินการวันที่ 1 พ.ย. 2559 – 30 เม.ย. 2560 เป้าหมายรับจำนำยุงฉาง ประมาณ 2 ล้านตัน เพื่อดูดข้าวออกจากระบบ วงเงินสินเชื่อจะกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 22,000 ล้านบาท ค่าฝากข้าว 1,500/ตัน ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้มาตรการรับจำนำยุงฉางที่ต้องเร่งดำเนินการนี้ เพราะปีนี้ผลผลิตในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน มีผลผลิตออกมากกระจุกตัวจำนวนมาก ในช่วง 2 – 3 เดือนนี้ คาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง 10 ล้านตันข้าวเปลือกกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรึกษาหารือกับสำนักงานประมาณและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาราคารับจำนำ เพื่อสรุปราคาที่เกษตรกรจะได้รับ นอกจากเงินค่าจำนำแล้วยังมีค่าฝาก 1,500 บาท/ตัน เดิมกำหนดสิ้นสุดโครงการก่อนค่อยรับเงินค่าฝาก แต่ล่าสุดสรุปค่าฝากจะมีการแบ่งจ่าย 2 ส่วน คือ จ่ายทันที 1,000 บาท/ตัน และอีก 500 บาท/ตัน จ่ายหลังสิ้นสุดโครงการและไถ่ถอน ดังนั้น ชาวนาที่เข้าโครงการจะได้รับเงินทันที 12,000 บาท/ตัน ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ส่วนความชัดเจนต้องรอประชุม ครม. วันที่ 1 พ.ย. 2559

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559)

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีข้อความใดขาดตกบกพร่อง ที่จะแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม

-

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา ออค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขอมอบหมาย  
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ

ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้  
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ  
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ  
ต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ความช่วยเหลือทาง  
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ  
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน ต่าง  
ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล  
นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่น

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านนายกได้มอบหมายให้นักจัดการงาน ทั่วไป ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)

นางสาวนงศ์ฤทธิ ดีสวน  
(นักจัดการงานทั่วไป)

ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามที่ได้แจ้งให้สมาชิก  
สภาฯ ทุกท่านแล้ว เคำโครงการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )  
มีองค์ประกอบ สรุป ดังนี้

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการเมือง /การ  
ปกครอง 3. ประชากร 4. สภาพทางสังคม 5. ระบบบริการพื้นฐาน 6. ระบบ  
เศรษฐกิจ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 8. ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 10. อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณใน  
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 – 2560 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ  
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ความสัมพันธ์ระหว่าง  
แผนพัฒนาระดับมหภาค 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

/ส่วนที่ 4.....

ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ .01 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเอง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานการเกษตร 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 3.1 แผนงานการศึกษา 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4.1 แผนงานสาธารณสุข 4.1แผนงานสาธารณสุข 4.2 แผนงานงบกกลาง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.3 แผนงานงบกกลาง 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 แผนงานสาธารณสุข 6.2 แผนงานการเกษตร 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8.2 แผนงานการศึกษา 8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ .02 สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว 2.1 แผนงานการศึกษา 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ .03 สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานการเกษตร แบบ ผ .05 สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานการเกษตร 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.2 แผนงานการศึกษา

นายวรากร เขียนนอก  
(รองนายก อบต.)

ชี้แจงในส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่บ้านแท่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้บริหารได้มอบหมายให้กองช่างได้ออกแบบคร่าว เพื่อจะส่งไปของบประมาณจากการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว น่าจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาต่อไป การดำเนินการจะต้องให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ไม่จำเป็นจะต้องมีฝापิดทุกที่ ผู้บริหารจะพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ บางพื้นที่ ถ้าทำฝापิดก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทำความสะอาด ส่วนโครงการก่อสร้างประปาถังสูงบ้านแท่น ในแผนพัฒนา าสีปี ระบุไว้สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด หากไม่ได้มา ถ้า อบต. มีงบประมาณจะดำเนินการเองก็ได้ ไม่ต้องแยงมาใส่ไว้ในแผนที่ อบต. จะดำเนินการ ถือว่าได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว เสนอแนะโครงการที่ 24 ให้เพิ่มเติมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเชื่อมของถนน เพราะถ้าไม่มีการวางท่อระหว่างทางเชื่อมของแต่ละถนน จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ส่วนโครงการที่ 33 ขอให้ใช้ท่อเป็นแบบท่ออัดแรงตันเพราะบริเวณนั้นมีรถเทรนเลอร์ใหญ่วิ่งผ่าน อาจจะเหยียบแตกได้ และอยากให้ทำให้ได้มาตรฐาน

นายนิติชา กล้าหาญ  
(รองประธานสภาฯ)

/นายวรากร.....

นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.) ประธานสภาฯ	ถนนภายในหมู่บ้าน ที่ อบต. ดำเนินการ ไม่สามารถรับแรงรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ มากนัก ควรจะมีมาตรการอื่นร่วมด้วย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึง ขอมติที่ประชุม
<b>มติที่ประชุม</b>	<b>มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง</b>
<b>ระเบียบวาระที่ 6</b> ประธานสภาฯ นายอ่อน บุญสวย (ส.อบต.ม.8) นายวรากร เขียนนอก (รองนายก อบต.)	<b>เรื่องอื่น ๆ</b> มีท่านผู้ใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ สอบถามเรื่องถนนชำรุดจากศาลปู่ตาถึงบ้านนายสมรักษ์ มิตนอก ชาวบ้านฝากถาม ว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการซ่อมแซมให้ ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2560 แล้ว แต่ช่วงนี้ อยู่ในช่วงสามเดือนแรกของต้นมิงงบประมาณ ยังไม่ มีรายได้เข้าเพียงพอ จึงต้องใช้ เงินสะสมที่มีอยู่จ่ายรายจ่ายประจำที่มีความ จำเป็นต้องจ่ายไปก่อน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ อาหารกลางวันโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน รอไตรมาสที่ 2 ถ้ามีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ ก็จะทยอยดำเนินการให้
ประธานสภาฯ	มีท่านผู้ใด มีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 12.10 น.**

- (ลงชื่อ)                      สุกัญญา บัวสำราญ                      ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสุกัญญา บัวสำราญ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
- (ลงชื่อ)                      ณ์รัฐติ การชังด์                      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายณ์รัฐติ การชังด์)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
- (ลงชื่อ)                      พิสิทธิ์ โหมदनอก                      คณะกรรมการฯ  
(นายพิสิทธิ์ โหมदनอก)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
- (ลงชื่อ)                      ปราณี สมนอก                      เลขานุการคณะกรรมการฯ  
(นางปราณี สมนอก)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
- (ลงชื่อ)                      คำ บรรดาศักดิ์                      ผู้รับรอง  
(นายคำ บรรดาศักดิ์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง